

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ 



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ พร ๕๔๐๐

๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ทาหรือการย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง

อ้างถึง ๑. หนังสือ อบต.ทุ่งแล้ง ที่ พร ๗๑๒๐๑/๗๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือ อบต.ทุ่งแล้ง ที่ พร ๗๑๒๐๑/๘๗๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ได้ทาหรือกรณี นางขวัญหทัย ชันคำนันตะ ตำแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ สังกัด กองคลัง มีคุณวุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป มีความประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
พบว่าวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ต้องมีคุณวุฒิอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยศาสตร์ การจัดการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กำหนด นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนางขวัญหทัย ชันคำนันตะ
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียน
พาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่ สายวิชา บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี ซึ่งมีหน่วยกิตการเรียนบัญชี จำนวน ๓๙ หน่วยกิต
และระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีหน่วยกิตรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
จำนวน ๔๔ หน่วยกิต ซึ่งพิจารณาจากวิชาหลัก หมายถึงวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาชีพ และความสอดคล้องกับ
การกำหนดโครงสร้างวิชาหลักตามเกณฑ์เป็นคุณสมบัติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง พิจารณาจากรายวิชา
ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ๒ ปีหลังซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต แล้วจึงพิจารณาจากรายวิชาที่ศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต ดังนั้น นางขวัญหทัย ชันคำนันตะ มีคุณวุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามแนวทางหนังสือ สำนักงาน ก.พ.
ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินกร ดีสุยา)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร.๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒